

QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 1)

an ninh trật tự; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác nắm, dự báo và xử lý tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh tại các hội nghị rút kinh nghiệm về công tác bảo đảm an ninh trật tự tổ chức ngày 12/6, 15/6 và 27/6/2018. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách mới để nhân dân đồng tình ủng hộ đồng tình nhận biết và phân biệt lại những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định. Chăm lo cải thiện đời sống công nhân; rà soát, có cơ chế chặt chẽ trong việc thu hút và quản lý các dự án FDI, nhất là việc thực hiện dự án tại các vị trí chiến lược hoặc cho thuê sử dụng đất lâu dài để bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tình hình mất an ninh trật tự tại một số địa bàn trong thời gian qua. Dự báo tình hình trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Trong nước, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động chống phá cách mạng, chúng lợi dụng triệt để không gian mạng để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta. Tình hình trong tỉnh còn một số vấn đề nổi lên như: quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, thực hiện chế độ, chính sách, thực hiện các dự án BOT, chính sách đối với người nhiễm chất độc cam/đioxin... Tình hình tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế tuy đã được kiểm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Để làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các cấp, các ngành tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Tập trung chỉ đạo rà soát những vấn đề về an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở. Làm tốt công tác tiếp dân gắn với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây bức xúc trong nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Các cơ quan bảo vệ pháp luật, ngành chức năng phải đấu tranh quyết liệt, điều tra, xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu, những đối tượng kích động gây rối, chống đối gây mất an ninh trật tự. Làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, để xuất giải pháp giải quyết các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự ngay từ khi mới phát sinh. Các cấp, các ngành làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian bảo mật, làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn. Sau hội nghị, các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 32-KL/TW của Bộ Chính trị và kết luận, chỉ đạo tại hội nghị.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư, UBND tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải thống nhất triển khai các phương án chỉ đạo chấm dứt tình trạng mất an ninh trật tự tại trạm thu phí Tân Đề trong thời gian tới.

KHOẺ THI ĐUA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

6 tháng cuối năm 2018, các đơn vị trong Khối tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong Khối, định hướng phong trào thi đua tập trung vào những nội dung công tác trọng tâm, trọng điểm của cơ quan, nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống ngành của các cơ quan, đơn vị... đồng viên, khích lệ cán bộ, công chức hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua năm 2018. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chủ động triển khai thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá kết quả và chấm điểm công tác thi đua, kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2018 của từng cơ quan, đơn vị trong Khối bảo đảm đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt kế hoạch công tác thi đua năm 2018 của Khối.

Triển khai dự án quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS

Chiều ngày 16/7, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động dự án quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tại Thái Bình năm 2018.

Dự án quỹ toàn cầu tại Thái Bình năm 2018 được triển khai trên địa bàn các huyện, thành phố. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là người nhiễm HIV và vợ, chồng, bạn tình của họ, người nghiện ma túy, phụ nữ mang thai, đối tượng mại dâm, người chuyển giới và quan hệ tình dục đồng giới. Mục tiêu nhằm góp phần thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, không chế tỷ lệ lây nhiễm trong quần thể dân cư nói chung dưới 0,3% đồng thời giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Năm 2018, dự án duy trì cải thiện các gói dịch vụ thiết yếu can thiệp dự phòng, mở rộng chẩn đoán sớm thông qua hình thức xét nghiệm, cải thiện chất lượng điều trị thuốc kháng vi rút, củng cố hệ thống thông tin để có chiến lược, giải pháp hiệu quả ứng phó với dịch HIV/AIDS...

100% trường học có tủ thuốc phục vụ sơ cấp cứu

Hiện toàn tỉnh có 913 trường học các cấp, 100% trường học có tủ thuốc phục vụ công tác sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh và giáo viên. Tuy nhiên, đa số các tủ thuốc chưa đáp ứng yêu cầu theo Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 7/4/2008 của Bộ Y tế về danh mục thuốc thiết yếu dùng trong phòng y tế học đường của các trường học. Hiện đội ngũ cán bộ y tế học đường có 1 bác sĩ, 30 y sĩ, 3 y tá, còn lại 879 người là cán bộ kiêm nhiệm. Cơ sở vật chất phục vụ công tác y tế trường học có 283 trường có phòng chăm sóc sức khỏe riêng biệt, còn lại 630 trường có phòng chăm sóc sức khỏe kết hợp với các công tác khác.

HÀ ANH

Ngày 16/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo trung ương về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Tổng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở; Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương; các đồng chí bí thư, phó bí thư thường trực, trưởng ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước.

Động lực to lớn thực hiện sự nghiệp cách mạng

Báo cáo do đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở và các ý kiến phát biểu tại hội nghị nêu rõ: Tháng 6/1997, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) ra Nghị quyết về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Tiếp sau đó, ngày 18/2/1998, Bộ Chính trị khóa VIII ban hành Chỉ thị số 30 về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở để cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, coi đây là một khâu quan trọng và cấp bách để phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở - nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nơi thực hiện quyền làm chủ của nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi nhất.

Thực hiện Kết luận số 120 và các chỉ thị, kết luận của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, thời gian qua, việc thực hiện QCDC ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực. Nhân thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên. Thực hiện các cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến. Công tác đối thoại, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp được quan tâm hơn trước.

Ghi nhận các ý kiến tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Việc thực

Không ngừng phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của nhân dân



hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương, đất nước; góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, hướng ước, quy ước, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; bầu không khí dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng hơn; nhân tố hăng hái trong quá trình phát triển được nhân dân bàn bạc, tháo gỡ, giải quyết có hiệu quả; tạo khí thế phấn khởi, khích lệ các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, giành được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Có được những kết quả nêu trên là do các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, hưởng ứng và tích cực tham gia. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở và ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp đã có nhiều cố gắng, tích cực hoạt động, đề cao trách nhiệm tham mưu với cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm theo các cụm, khu vực để nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, yếu kém.

Nhất trí với nhiều ý kiến phát biểu trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, việc nắm tình hình nhân dân và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quyền làm chủ của nhân dân chưa kịp thời. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng còn bất cập. Vấn đề quan trọng một bộ phận người dân lợi dụng dân chủ để phá hoại, không đúng pháp luật, coi thường kỷ cương, phép nước, thậm chí bị các thế lực thù địch lợi dụng, lợi kéo tham gia gây rối, tụ tập đông người, làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật...

ra những hạn chế, yếu kém như: công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về QCDC ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa kịp thời; nhiều nơi thực hiện còn mang tính hình thức, đối phó; việc công khai các nội dung liên quan ở nhiều địa phương, cơ sở chưa đầy đủ, chưa tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin; việc phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân tham gia bàn và quyết định các vấn đề của địa phương, giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở một số nơi còn hạn chế...

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa QCDC ở cơ sở, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy đảng, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị số 30, Kết luận số 120 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan của Đảng, Nhà nước; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thực chất và hiệu quả. Nơi nào đã làm tốt rồi thì cần duy trì và làm tốt hơn; nơi nào làm chưa tốt hoặc chưa đáp ứng yêu cầu thì phải đôn đốc, chỉnh chỉnh, giúp đỡ để thực hiện tốt dần lên. Phải làm sao để việc thực hiện QCDC và phát huy dân chủ trở thành công việc thường xuyên, liên tục, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện để chăm lo tốt hơn đời sống, lợi ích, hạnh phúc của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội, sống có văn hóa, nghĩa tình, bảo đảm an ninh, an sinh xã hội, tạo động lực cho các phong trào hành động cách mạng của quần chúng tham gia phát triển đất nước nói chung và từng địa bàn, cơ quan, đơn vị nói riêng. Đi đôi với phát huy, mở rộng dân chủ phải chú trọng giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; để cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân; kiên quyết phê phán, lên

Không ngừng phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của nhân dân

Nhắc lại những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân"; "Đảng ta là đảng cầm quyền; Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân"; "Cán bộ, đảng viên là công bộc của dân"... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu toàn Đảng và hệ thống chính trị quán triệt sâu sắc tư tưởng của Người và đường lối, quan điểm của Đảng, Hiến pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa QCDC ở cơ sở, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị số 30, Kết luận số 120 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan của Đảng, Nhà nước; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thực chất và hiệu quả. Nơi nào đã làm tốt rồi thì cần duy trì và làm tốt hơn; nơi nào làm chưa tốt hoặc chưa đáp ứng yêu cầu thì phải đôn đốc, chỉnh chỉnh, giúp đỡ để thực hiện tốt dần lên. Phải làm sao để việc thực hiện QCDC và phát huy dân chủ trở thành công việc thường xuyên, liên tục, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là điều kiện để chăm lo tốt hơn đời sống, lợi ích, hạnh phúc của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội, sống có văn hóa, nghĩa tình, bảo đảm an ninh, an sinh xã hội, tạo động lực cho các phong trào hành động cách mạng của quần chúng tham gia phát triển đất nước nói chung và từng địa bàn, cơ quan, đơn vị nói riêng. Đi đôi với phát huy, mở rộng dân chủ phải chú trọng giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; để cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân; kiên quyết phê phán, lên

đoanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh sớm có những đóng góp thiết thực ủng hộ quỹ "Đến ơn đáp nghĩa" (Theo qdnd.vn)

LỜI KÊU GỌI...

(Tiếp theo trang 1)

công doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn quỹ vận động được, đã hỗ trợ trên 5.000 hộ gia đình chính sách được xây mới và sửa chữa nhà ở; 9.523 người có công được tặng sổ tiết kiệm; 99 nghĩa trang liệt sĩ được tu sửa, nâng cấp; hàng vạn lượt người có công và thân nhân được thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết... Đó là những nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Mặc dù các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân đã có nhiều cố gắng chăm lo, hỗ trợ nhưng hiện nay nhiều gia đình chính sách và người có

UBND-KGVX ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Thái Bình về việc vận động ủng hộ quỹ "Đến ơn đáp nghĩa" năm 2018, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thiết tha kêu gọi: - Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người lao động trong các thành phần kinh tế; công bố, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp trong các lực lượng vũ trang ủng hộ ít nhất 2 ngày lương hoặc 2 ngày thu nhập; - Các hộ nông nghiệp, ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ, cán bộ hưu trí, mất sức, các doanh nhân, con em Thái Bình ở mọi miền Tổ quốc với lòng

hào tâm, tự nguyện ủng hộ tối thiểu 50.000 đồng. - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tiết kiệm chi tiêu ủng hộ quỹ "Đến ơn đáp nghĩa" với tình thần cao nhất; đồng thời, đăng ký nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, trực tiếp giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với nước, nạn nhân chất độc da cam; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở; xây dựng, tu sửa, nâng cấp đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ...; góp phần đồng viên, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình và những người có công với nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận, cảm ơn và tin tưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang, các

Không ngừng phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của nhân dân

đoanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh sớm có những đóng góp thiết thực ủng hộ quỹ "Đến ơn đáp nghĩa" (Theo qdnd.vn)